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  นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี ๑  ทําหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุม  ต่อจากนั้นได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย ปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้
เวลาประมาณกว่า ๑ ชั่วโมง  จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากวาระกระทู้ถามสด  
ซ่ึงวันนี้มี ๓ เรื่อง ดังนี้  

  กระทู้ถามสดเรื่องท่ี ๑  เรื่อง ปัญหาภัยแล้ง  ต้ังถาม โดย ส.ส.วิสิทธิ์   พิทยาภรณ์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคภูมิใจไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้สอบถามเก่ียวกับนโยบายและมาตรการของ
รัฐบาล ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งว่ามีรายละเอียดข้ันตอนอย่างบ้าง รวมถึงวิธีการแก้ไขผลผลิตการเกษตร       
ท่ีได้รับความเสียหายเนื่องจากฝนท้ิงช่วง  ต่อจากนั้น รมต.ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจงว่า รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายทุกกระทรวงท่ีมี
ความเก่ียวข้องร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขณะนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตาม
สถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและได้ออกมาตรการต่าง ๆ มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการแล้ว 
เช่น การทําฝนหลวง, สร้างโครงการแหล่งน้ํา ทําแก้มลิงกักเก็บน้ํา, ติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพ่ือนําน้ําดิบลงแหล่ง        
คูคลองต่าง ๆ, สํารวจแหล่งน้ําใต้ดินและขุดเจาะบ่อบาดาล  ท้ังนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นหลักในการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนเก่ียวกับปัญหาภัยแล้ง เพ่ือรายงานต่อรัฐบาลต่อไป และ
รัฐบาลได้มีมาตรการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรซ่ึงได้รับความเดือดร้อนจากผลผลิตการเกษตรเสียหาย
เนื่องจากฝนท้ิงช่วง 

  กระทู้ถามสดเรื่องท่ี ๒  เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง ในอําเภอมนัสนิคม และ 
อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  ต้ังถามโดย ส.ส.รณเทพ  อนุวัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคพลังชล  
จังหวัดชลบุรี  ได้สอบถามความชัดเจนในการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนของรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
จากนั้น รมต.ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตอบชี้แจงว่า 
นายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และได้มอบหมายให้กรมชลประทานทําโครงการแก้มลิง  
๖ โครงการใหญ่ โดยจะเริ่มก่อสร้างได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยมีท้ังการปรับปรุงโครงการเดิมและก่อสร้างโครงการ
ใหม่  รวมท้ังมีโครงการขนาดเล็กก่อสร้างแก้มลิงอีกกว่า ๔๐ โครงการ ภายในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ และจะมี
การดําเนินการขุดลอกคลองต่าง ๆ ภายในปี ๒๕๕๖ 

  กระทู้ถามสดเรื่องท่ี ๓  เรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ต้ังถามโดย  
ส.ส.เจะอามิง  โต๊ะตาหยง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคประชาธิปัตย์  จังหวัดนราธิวาส  โดยกล่าวว่า 
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงมากข้ึน แต่รัฐบาลไม่สามารถหามาตรการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยให้ประชาชนผู้ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีมีความม่ันใจได้ และสอบถามว่ารัฐบาลจะมีนโยบายแก้ไข
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อย่างไร รวมท้ังมีการดําเนินการรักษาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในตัวเมืองอย่างไร  จากนั้น รตอ.เฉลิม  อยู่บํารุง  รอง
นายกรัฐมนตรี  ได้ตอบชี้แจงเก่ียวกับการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐบาล 
โดยทุกหน่วยงานทํางานแบบบูรณาการ ท้ังนี้รัฐบาลตระหนักและให้ความสําคัญต่อปัญหาชายแดนภาคใต้ และ
ขณะนี้การแก้ไขมีความคืบหน้าไปมาก  จากนั้น ส.ส.เจะอามิง  เจ้าของกระทู้ได้กล่าวถึงการสูญหายของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี       ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการก่อเหตุรุนแรง  จึงขอถามว่า รัฐบาลยังคงใช้นโยบายเดิมของ
รัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ หรือไม่ ซ่ึงตนเองเห็นว่าเป็นนโยบายท่ีผิดพลาด รวมท้ังได้สอบถามการให้เงิน
เยียวยาชดเชยให้กับผู้เสียหายนั้นยังคงนโยบายเดิมท่ีจะจ่ายให้รายละ ๗ ล้านบาทหรือไม่  จากนั้น รตอ.เฉลิม  อยู่
บํารุง  รองนายกรัฐมนตรี  ตอบชี้แจง เก่ียวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหาย พร้อมท้ังปฏิเสธ
ว่าไม่มีการใช้นโยบายอุ้มฆ่าอย่างเด็ดขาด 

  เม่ือจบกระทู้ถามสดแล้ว เข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถามท่ัวไป ซ่ึงถูกบรรจุไว้ ๔ กระทู้ ดังนี้ 

  กรทู้ถามท่ัวไป เรื่องท่ี ๑  เรื่อง ราคาปุ๋ยเคมี  ยาฆ่าแมลง  ราคาน้ํามันและค่าแรงท่ีมีราคาสูง
มากข้ึนและการเอาเปรียบกดราคาซ้ือข้าวจากเกษตรกรชาวนาในราคาตํ่า  ต้ังถามโดย ส.ส.วรชัย  เหมะ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพ่ือไทย  จังหวัดสมุทรปราการ  ท้ังนี้ผู้ ต้ังกระทู้ได้สอบถามถึงแนวทาง
นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการควบคุมต้นทุนการผลิตท้ังหมดอย่างไร  จากนั้น รมต.ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตอบชี้แจง โดยกล่าว่า รัฐบาลได้ให้ความสําคัญ
ต่อปัญหาดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลและต้ังคณะกรรมการในการกําหนด
ราคาให้เป็นธรรมต่อเกษตรกร โดยผ่านกลไกของพาณิชย์จังหวัด รวมท้ังดูแลด้านผลกระทบต่าง ๆ ของปุ๋ยเคมี  
ยาฆ่าแมลง  และรัฐบาลได้ควบคุมราคาน้ํามันดีเซลเพ่ือไม่ให้กระทบต่อเกษตรกร รวมท้ังได้ดูแลควบคุมต้นทุน
อ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกัน ส่วนการดําเนินการรับจํานําข้าว ผลผลิตประจําปี ๒๕๕๕ นั้น รัฐบาลได้มอบหมาย
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องลงไปสํารวจก่อนและกําหนดสถานท่ีรับจํานําข้าวและหากมีการกดราคาเอาเปรียบชาวนา
ก็สามารถร้องเรียนได้เพ่ือรัฐบาลจะได้ดําเนินการต่อไป 

  กระทู้ถามท่ัวไป เรื่องท่ี ๒  เรื่อง การติดตามโครงการแก้มลิง หนอซึกวึก พร้อมอาคาร
ประกอบ เพ่ือการบริหารจัดการน้ําและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ต้ังถามโดย ส.ส.ปาริชาติ  ชาลีเครือ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพ่ือไทย  จังหวัดชัยภูมิ  ได้สอบถามว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบ
เก่ียวกับการเสนอโครงการดังกล่าวหรือไม่ และมีนโยบายสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพ่ือให้มีการดําเนินการให้
แล้วเสร็จ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย หากมีจะสามารถดําเนินการเม่ือใด  จากนั้น รมต.ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า ได้ประสานกับอธิบดี
กรมชลประทานแล้วและได้รับการยืนยันว่าได้ทําสํารวจออกแบบเรียบร้อยแล้ว และพร้อมดําเนินการ แต่ติด
ปัญหาการท้ิงดิน โดยจะต้องขนย้ายดินท่ีจะทําแก้มลิงไปท้ิงในพ้ืนท่ีอ่ืน แต่ยังหาพ้ืนท่ีท้ิงดินไม่ได้  ดังนั้น จึงยัง
ไม่สามารถดําเนินการภายในปีนี้ จนกว่าจะหาพ้ืนท่ีท้ิงดินได้ 

  กระทู้ถามท่ัวไป เรื่องท่ี ๓  เรื่อง การป้องกันรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้  ต้ังถามโดย         
ส.ส.นริศ  ขํานุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคประชาธิปัตย์  จังหวัดพัทลุง  โดยได้สอบถามว่ารัฐบาล  
มีมาตรการในการป้องกันการตัดไม้ทําลายป่าแต่ละประเภทหรือไม่ อย่างไร และมีนโยบายด้านการจัดการ 
และจับกุมผู้บุกรุกทําลายป่าไม้หรือไม่ อย่างไร รัฐบาลมีแนวทางในการป้องกันไฟไหม้ป่าหรือไม่ อย่างไร และมี
วิธีการท่ีจะให้ประชาชนช่วยกันดูแล แก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าหรือไม่ อย่างไร  จากนั้น รมต.ปรีชา  เร่งสมบูรณ์
สุข  รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า ปัจจุบันป่าในประเทศไทย
เหลือเพียง ๓๐% เท่านั้น  ดังนั้น จึงเน้นให้มีการปลูกป่าต้นน้ําควบคู่ไปกับการปราบปรามผู้ตัดไม้ทําลายป่า 
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โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนในการดําเนินการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปราบปรามผู้บุกรุกทําลายป่า และ
ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนการบริหารจัดการบุคลากรในกระทรวงนั้น ได้มีมาตรการพัฒนา
บุคคลอย่างเป็นธรรม และมีคุณภาพ ส่วนงบประมาณการดูแลรักษาป่านั้น ได้ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายว่า
คุ้มค่าหรือไม่ และถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

  กรทู้ถามท่ัวไป เรื่องท่ี ๔  เรื่อง การขยายถนนสายจังหวัดอุดรธานี – สกลนคร เป็น              
๔ ช่องจราจร ระหว่างอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ถึง อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ต้ังถามโดย 
ส.ส.ทองดี  มนิสสาร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพ่ือไทย  จังหวัดอุดรธานี  ได้สอบถามว่า รัฐบาลจะ
จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖ ในการดําเนินการขยายถนนดังกล่าวหรือไม่ และหากรัฐบาลยังไม่สามารถจัดสรร
งบประมาณได้ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนให้ได้เม่ือใด  จากนั้น รัฐมนตรี ปรีชา   
เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตอบชี้แจงว่า ได้ติดตาม
ประสานงานกับอธิบดีกรมทางหลวง โดยในแผนพัฒนาทางหลวงนั้น จะได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
ในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ด้วยงบประมาณ ๑,๖๘๐ ล้านบาท และยืนยันว่า โครงการขยายถนนดังกล่าวได้รับ
งบประมาณและดําเนินการได้ในปีดังกล่าวแน่นอน 

  ภายหลังจบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก 
และนายปลอดประสพ  สุรัสวดี  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี            
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ต่อจากนั้น เป็นวาระการแต่งต้ังกรรมาธิการแทนตําแหน่งท่ีว่างในคณะกรรมาธิการ
อุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร  ซ่ึงท่ีประชุมไม่ขัดข้อง  จากนั้น ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม เรื่องท่ี ๒.๑ คือ เรื่อง รับทราบผลการดําเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง 
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขผลกระทบปัญหาการกัดเซาะชายทะเล กรุงเทพมหานคร และเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาน้ํากัดเซาะชายฝั่ง
แม่น้ําโขง  ท้ังนี้มีสมาชิกสนใจอภิปรายปรกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่เห็นว่า 
การดําเนินการตามญัตติด่วนของรัฐบาลไม่มีความชัดเจนในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมท้ังได้เสนอแนะ
หลายประการ ซ่ึงรัฐมนตรี ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข ได้ตอบชี้แจงและกล่าวว่าจะได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป  จากนั้น ประธานสั่งปิดประชุมเวลาประมาณ ๑๗.๒๕ นาฬิกา 


